



ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตามประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ  
เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ว่าง  
ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการให้ส่งผลงาน  
เข้ารับการประเมิน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ว่าง ดังกล่าว  
เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ดังนี้

ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๕ สังกัดกลุ่มวิจัยและพัฒนา  
องค์ความรู้ สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คือ นางสาวแสงทิวา นราพิชญ์ ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ  
สังกัดศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน

**เค้าโครงเรื่องผลงาน**

- ๑) เรื่อง โครงการเรื่องเล่าชายแดนใต้  
สัดส่วนของผลงานที่ปฏิบัติ ๑๐๐%
- ๒) เรื่อง โครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่  
สัดส่วนของผลงานที่ปฏิบัติ ๑๐๐%

**ข้อเสนอแนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น**

เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
แบบบูรณาการ

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเข้ารับการประเมิน ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน  
นับแต่วันที่ได้รับทราบประกาศฉบับนี้ หากไม่สามารถจัดส่งผลงานเข้ารับการประเมินภายในระยะเวลาที่กำหนด  
จะถือว่าสละสิทธิ์ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานในครั้งนี้ และหากมีกรณีการทักท้วงเกี่ยวกับผลงาน ให้แจ้ง  
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้มีอำนาจส่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่มิประกาศฉบับนี้

โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจะดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล หากตรวจสอบแล้ว มีหลักฐานว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริต ให้รายงานผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ดำเนินการสอบสวนผู้ทักท้วงเพื่อหาข้อเท็จจริงแล้วดำเนินการตามที่เห็นสมควร

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย